

# Pháo hoa Z121 góp thêm niềm vui mỗi dịp “Tết đến xuân về”

14:10 28/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Pháo hoa Bộ Quốc phòng, pháo hoa Z121,... đã trở thành tên gọi “định danh” gần gũi và tin cậy được người tiêu dùng cả nước dành cho thương hiệu pháo hoa của những người lính Z121 (Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay được phép sản xuất, cung ứng sản phẩm pháo hoa.**

Những năm qua, với tinh thần không ngừng hoàn thiện, tối ưu hóa sản phẩm; nhà máy tập trung nghiên cứu, đầu tư dây chuyền, máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất, sản phẩm pháo hoa Z121 đã dần khẳng định được chất lượng, đáp ứng thị hiếu người dùng, đặc biệt đảm bảo độ an toàn cao.



*Sản phẩm Pháo hoa Z121 khoe sắc trên bầu trời "Việt Trì - Thành phố sắc màu" và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024.*

## **Khẳng định thương hiệu pháo hoa người lính**

Chúng tôi mang sức “hot” của cái tên “pháo hoa Z121” đang tạo ra một không khí sôi động trên thị trường pháo hoa những ngày cận Tết Giáp Thìn đặt câu hỏi với Đại tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121). Không dấu nổi niềm tự hào, Đại tá Chu Việt Sơn chia sẻ, với vị thế của đơn vị duy nhất trong nước sản xuất pháo hoa, nhiều năm qua, chúng tôi vinh dự đưa pháo hoa “Made in Vietnam” chinh phục thị trường thế giới; hôm nay lại vinh dự được đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong mỗi dịp Tết đến xuân về và các ngày hội, sự kiện lớn bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, từ khi Nghị định 137/2020/NĐ-CP cho phép người dân được sử dụng các sản phẩm pháo hoa chính hãng, an toàn do Nhà máy Z121 nghiên cứu và sản xuất đã tạo hành lang pháp lý để pháo hoa thương hiệu Z121 không ngừng cải tiến, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn thị hiếu của người dân.

Là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay được phép sản xuất, cung ứng sản phẩm pháo hoa, trong những năm gần đây, Nhà máy Z121 đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.



*Đại tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) chia sẻ về sản phẩm pháo hoa Z121.*

Theo Đại tá Chu Việt Sơn, năm 2023, Nhà máy Z121 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh công tác nghiên cứu, sản xuất giàn pháo hoa tầm thấp, quả pháo hoa tầm cao phục vụ trong nước và xuất khẩu, nhà máy đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm pháo hoa trên cơ sở đầu tư, mở rộng nhà xưởng, thiết bị máy móc và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Nhờ đó, nhà máy đã hoàn thành kế hoạch, sản xuất được hơn 6 triệu giàn pháo hoa các loại, tăng gấp đôi so với năm 2022. Tính đến đầu tháng 1/2024, nhà máy đã sản xuất được 26.000 quả pháo hoa nổ tầm cao, 35.000 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, sẵn sàng cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất hàng trăm ngàn quả pháo hoa nổ tầm cao xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản...



*Những người lính Z121 được tin tưởng giao trọng trách mang “hoa cười” đến với người dân vào mỗi dịp trọng đại.*

Đặc biệt, cùng với việc tăng về số lượng, nhà máy tập trung nâng cao chất lượng pháo hoa. Các

sản phẩm của nhà máy đưa ra thị trường năm 2023 được đánh giá ổn định, chất lượng sản phẩm tốt. Không chỉ hạn chế khói, ổn định chiều cao, pháo hoa của Nhà máy đã có những cải tiến rõ rệt về hiệu ứng màu sắc rực rỡ và bắt mắt hơn.

Cùng với đó, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của người sử dụng, nhà máy đã nghiên cứu cải tiến nâng tầm cao hơn so với năm trước; giảm khói và tàn; làm phong phú các hiệu ứng, âm thanh, ánh sáng... Ngoài giàn phun viên, giàn phun hoa và giàn nhấp nháy, đặc biệt có thêm sản phẩm ống phun nước bạc hiệu ứng bông lúa.



Tính đến đầu tháng 1/2024, nhà máy đã sản xuất được 26.000 quả pháo hoa nổ tầm cao, 35.000 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, sẵn sàng cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Pháo hoa vốn là sản phẩm mang tính nghệ thuật, đa dạng về chủng loại, màu sắc, do vậy, trong quá trình sản xuất có nhiều chặng được làm thủ công, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết và cũng vô cùng sáng tạo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Những người lính Z121 được tin tưởng giao trọng trách mang “hoa cười” đến với người dân vào mỗi dịp trọng đại, nên trách nhiệm của chúng tôi đặt trong từng sản phẩm cũng luôn cao nhất và đảm bảo chất lượng, an toàn.

Việc sản xuất, cung ứng hay thực hành nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả các địa phương

trên cả nước, từ lãnh đạo cao nhất đến mọi cán bộ, nhân viên của Nhà máy Z121 đều luôn xác định đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thành quả cho sự lao động sáng tạo, hi sinh của những người lính Nhà máy Z121 ấy là niềm hạnh phúc mong chờ, đón nhận của người dân với sản phẩm pháo hoa Z121.

### **Ứng dụng công nghệ bảo vệ sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng**

Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Giáp Thìn, sức nóng của thị trường pháo hoa càng tăng nhiệt. Là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong các dịp Lễ tết, sức nóng của thị trường pháo hoa không chỉ đến từ nhu cầu của người dân với mặt hàng đặc biệt này, mà còn bởi sức ép từ hàng giả, hàng nhái.

Hướng đến mô hình “sản phẩm thông minh, người tiêu dùng thông thái”, Nhà máy Z121 chú trọng xây dựng kênh phân phối sản phẩm hướng đến người tiêu dùng. Với những nỗ lực trong việc áp dụng công nghệ, hiện nhà máy đã áp dụng thành công công nghệ quét mã QR biến đổi cho các sản phẩm pháo hoa do nhà máy sản xuất.

Việc áp dụng mã QR biến đổi sẽ giúp hỗ trợ người dân tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không phải do Nhà máy sản xuất, cũng như ngăn chặn tình trạng làm nhái, làm giả sản phẩm. Đáng chú ý, bên cạnh việc gắn mã QR biến đổi trên sản phẩm, pháo hoa của nhà máy Z121 còn có mã số định danh được đánh trên sản phẩm và lưu gốc tại nơi sản xuất, từ đó có thể dễ dàng truy xuất được hàng chính hãng của đơn vị...



*Pháo hoa vốn là sản phẩm mang tính nghệ thuật, đa dạng về chủng loại, màu sắc, do vậy, trong quá trình sản xuất có nhiều chặng được làm thủ công, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết và cũng vô cùng sáng tạo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật.*

Bên cạnh việc đầu tư cải tiến mẫu mã sản phẩm để tăng tính nhận diện thương hiệu, sản phẩm; Nhà máy cũng đầu tư nâng cấp trang website giới thiệu sản phẩm. Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang miền Z121.vn sẽ biết được đầy đủ các thông tin về chủng loại sản phẩm; hướng dẫn sử dụng; mô tả hình ảnh; giá cả niêm yết; hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm trên toàn quốc, góp phần minh bạch trong mua bán, tránh tình trạng khan hiếm giả tạo để đầu cơ tăng giá sản phẩm nhằm chuộc lợi.

Để người dân có thể tiếp cận dễ dàng, tìm mua các sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng chính hãng, Nhà máy Z121 đã và đang tiếp tục mở rộng hệ thống bán hàng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Theo chia sẻ từ nhà máy, hiện với hơn 6 triệu sản phẩm pháo hoa các loại đã được phân phối tại hơn 400 cửa hàng bán và giới thiệu pháo hoa trên toàn quốc với giá bán đúng giá niêm yết của nhà máy, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Việc mua, bán và sử

dụng pháo hoa thông qua đại lý và cửa hàng của nhà máy giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.



*Để có một màn pháo hoa đẹp mắt, mãn nhãn, hấp dẫn người xem, là có biết bao sự hi sinh thầm lặng, những áp lực, căng thẳng của người lính làm nhiệm vụ trước giờ “G”.*

Năm nay, trước dự báo nhu cầu pháo hoa sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Những người lính của Nhà máy Z121 vẫn đang âm thầm, nỗ lực từng ngày tiếp tục nghiên cứu, sáng chế ra những sản phẩm pháo hoa mới, đẹp, an toàn, tiến tới giảm giá thành sản phẩm. Để có một màn pháo hoa đẹp mắt, mãn nhãn, hấp dẫn người xem, là có biết bao sự hi sinh thầm lặng, những áp lực, căng thẳng của người lính làm nhiệm vụ trước giờ “G”.





*Sản phẩm pháo hoa Z121 vinh dự là sản phẩm pháo hoa “Made in Vietnam” chinh phục thị trường thế giới; vinh dự được đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về và các ngày hội, sự kiện lớn bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.*

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đến rất gần, những sản phẩm pháo hoa chất lượng của Nhà máy Z121 đã và đang hiện diện trên mọi miền Tổ quốc mang đến niềm vui trọn vẹn cho người dân khi Tết đến xuân về.

**Hà Giao**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/phao-hoa-z121-gop-them-niem-vui-moi-dip-%E2%80%99Ctet-den-xuan-ve%E2%80%9D>